



Title :	มพล.ลงนามร่วมมือ กกท.เปิดหลักสูตรวิทยีกีฬาวางเป้าผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีละ 3,000 คน
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Source :	เชียงรายทูเดย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2553 หน้า 16
Date :	22-06-53

มพล. ลงนามร่วมมือ กกท. เปิดหลักสูตรวิทยีกีฬาวางเป้าผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีละ 3,000 คน

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร



“วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ” ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 นี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านการวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา สามารถให้การฝึกเพื่อสมรรถนะที่สูงสุดของนักกีฬา สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับนักกีฬาตัวแทนประเทศ

ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและวิชาการอื่นๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งสองฝ่าย ในส่วนของนักศึกษา ระหว่างการเรียนทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ยินดีรับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย รศ.ดร.เทอดกล่าวและว่า

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความโดดเด่น ที่นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทางการกีฬาและด้านการแพทย์ เช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย, กายวิภาคศาสตร์, เมสซิววิทยา เป็นต้นแล้ว หลักสูตรนี้ยังผสมผสานการแพทย์แผนไทยเพื่อให้การดูแลสนับสนุนนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ระบุออกมาแล้วว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีโอกาสสูงในการมีงานทำ

รศ.ดร.เทอดกล่าวต่อว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุว่าตลาดมีความต้องการบุคลากรในด้านนี้ประมาณกว่า 2,000-3,000 อัตรา เพราะสมาคม

กีฬาต่างๆ มีอยู่กว่า 50 แห่ง ต่างต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับนักกีฬาทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือนักกีฬาอาชีพ เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาทั้งด้านสุขภาพและร่วมออกแบบการฝึกซ้อม และการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการทำงานกับทีมกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถทำงานในภาคสนับสนุนนักกีฬา อาทิ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานประกอบการกีฬาขององค์กรรัฐบาลและเอกชน, ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬา, นักส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายใน Fitness และ Sports club เป็นต้น รศ.ดร.เทอดกล่าวในที่สุด